

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

2. Yêu cầu

Tập trung thực hiện nội dung triển khai Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công. Tích cực tham gia phối hợp với các sở, ngành trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Triển khai đồng bộ với sự nỗ lực của toàn ngành khoa học và công nghệ; đồng thời có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và có sự kiểm tra, giám sát thực hiện chặt chẽ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ chung

Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong việc phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng và thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch kết cấu hạ tầng có tầm nhìn xa, đảm bảo tính đồng bộ giữa các quy hoạch, kết nối liên vùng, liên ngành, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của các ngành, các địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gắn với tái cơ cấu đầu tư công, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đất đai.

Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục, cắt bỏ những thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết, đặc biệt là những thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép đầu tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Đối với hạ tầng thông tin liên lạc: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, khoa học và công nghệ.

- Đối với hạ tầng khoa học và công nghệ: Tham mưu cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng đồng bộ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng. Trên cơ sở quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu- ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng. Phối hợp với các sở, ngành đề xuất, xây dựng danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn cụ thể để đưa vào kế hoạch đầu tư công và bố trí ngân sách có trọng tâm, trọng điểm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển kết cấu hạ tầng để từ đó mọi tổ chức, cá nhân có ý thức trách nhiệm tham gia xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển kết cấu hạ tầng đối với sự phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kết cấu hạ tầng. Tập trung tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung của Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, KHTC.

Bản điện tử:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Kiên

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-KHCN ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Sở
KH&CN)

TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Tổ chức tốt việc thẩm định công nghệ các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng	- Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ chủ trì - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp	Hàng năm
2	Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu- ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng	- Phòng Quản lý Khoa học chủ trì - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp	Hàng năm
3	Phối hợp với các sở, ngành đề xuất, xây dựng danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn cụ thể để đưa vào kế hoạch đầu tư công và bố trí ngân sách có trọng tâm, trọng điểm.	- Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp	Hàng năm
4	Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển kết cấu hạ tầng. Tập trung tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020	- Trung tâm Ứng dụng KH&CN chủ trì - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp	Hàng năm
5	Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng và thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch kết cấu hạ tầng có tầm nhìn xa, đảm bảo tính đồng bộ giữa các quy hoạch, kết nối liên vùng, liên ngành	- Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp	Hàng năm
6	Tăng cường cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đất đai.	- Văn phòng Sở chủ trì - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp	Hàng năm